

ตำแหน่งและสังกัดงานที่เกษียณอายุ ในปี 2568

ที่มา : งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กทบ.

ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 2567

ลำดับ	ตำแหน่ง		สังกัด		
1	ที่ปรึกษา กปภ.				การประปาส่วนภูมิภาค
2	ผู้ช่วยผู้ว่าการ(สื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)				สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (สื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)
3	พนักงานธุรการ	งานสื่อสารภายใน	กองสื่อสารองค์กร	สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์	สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (สื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)
4	หัวหน้างาน	งานธุรการ		ฝ่ายประเมินผลองค์กร	ผู้ช่วยผู้ว่าการ(แผนยุทธศาสตร์)
5	พนักงานธุรการ	งานธุรการ		ฝ่ายแผนงานโครงการ	ผู้ช่วยผู้ว่าการ(แผนยุทธศาสตร์)
6	นักบริหารงานทั่วไป	งานธุรการ		สำนักตรวจสอบกระบวนการหลัก	สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ)
7	ผู้อำนวยการกอง		กองตรวจสอบกระบวนการหลัก 1	สำนักตรวจสอบกระบวนการหลัก	สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ)
8	หัวหน้างาน	งานธุรการ		สำนักตรวจสอบกระบวนการสนับสนุน	สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ)
9	พนักงานธุรการ	งานธุรการ		สำนักตรวจสอบกระบวนการสนับสนุน	สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ)
10	ผู้อำนวยการกอง		กองตรวจสอบโครงการและเทคโนโลยีวิศวกรรม 1	สำนักตรวจสอบกระบวนการสนับสนุน	สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ)
11	หัวหน้างาน	งานตรวจสอบโครงการและเทคโนโลยีวิศวกรรม 1	กองตรวจสอบโครงการและเทคโนโลยีวิศวกรรม 1	สำนักตรวจสอบกระบวนการสนับสนุน	สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ)
12	ผู้ช่วยผู้ว่าการ(การเงิน)				ผู้ช่วยผู้ว่าการ(การเงิน)
13	ผู้อำนวยการกอง		กองบริหารทรัพย์สิน	ฝ่ายการเงินและบัญชี	ผู้ช่วยผู้ว่าการ(การเงิน)
14	นายช่างโยธา	งานควบคุมการก่อสร้าง 2	กองควบคุมการก่อสร้าง 2	ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง	ผู้ช่วยผู้ว่าการ(วิชาการ)
15	หัวหน้างาน	งานควบคุมการก่อสร้าง 4	กองควบคุมการก่อสร้าง 3	ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง	ผู้ช่วยผู้ว่าการ(วิชาการ)
16	นายช่างโยธา	งานควบคุมการก่อสร้าง 4	กองควบคุมการก่อสร้าง 3	ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง	ผู้ช่วยผู้ว่าการ(วิชาการ)
17	ผู้อำนวยการฝ่าย			ฝ่ายทรัพยากรน้ำ	ผู้ช่วยผู้ว่าการ(วิชาการ)
18	ผู้อำนวยการฝ่าย			ฝ่ายควบคุมคุณภาพ	ผู้ช่วยผู้ว่าการ(วิชาการ)
19	หัวหน้างาน	งานธุรการ		ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร	ผู้ช่วยผู้ว่าการ(ทรัพยากรบุคคล)
20	ผู้อำนวยการกอง		กองฝึกอบรมภูมิภาค 1	ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและนวัตกรรม	ผู้ช่วยผู้ว่าการ(ทรัพยากรบุคคล)
21	นักบริหารงานทั่วไป	งานธุรการ		ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล	ผู้ช่วยผู้ว่าการ(ทรัพยากรบุคคล)
22	พนักงานธุรการ	งานธุรการ		ฝ่ายอำนวยความสะดวก	ผู้ช่วยผู้ว่าการ(บริหารองค์กร)
23	หัวหน้างาน	งานสารบรรณ	กองบริการกลาง	ฝ่ายอำนวยความสะดวก	ผู้ช่วยผู้ว่าการ(บริหารองค์กร)
24	พนักงานขับรถ	งานบริการยานพาหนะ	กองบริการกลาง	ฝ่ายอำนวยความสะดวก	ผู้ช่วยผู้ว่าการ(บริหารองค์กร)
25	ผู้อำนวยการกอง		กองจัดหา	ฝ่ายอำนวยความสะดวก	ผู้ช่วยผู้ว่าการ(บริหารองค์กร)
26	ผู้อำนวยการฝ่าย			ฝ่ายกฎหมาย	ผู้ช่วยผู้ว่าการ(บริหารองค์กร)
27	นิติกร			ฝ่ายกฎหมาย	ผู้ช่วยผู้ว่าการ(บริหารองค์กร)
28	ผู้อำนวยการกอง		กองวินัย	ฝ่ายกฎหมาย	ผู้ช่วยผู้ว่าการ(บริหารองค์กร)
29	ผู้อำนวยการกอง		กองบัญชีและการเงิน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9(บริหาร)	การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
30	ช่างฝีมือ	งานธุรการ	กองบริหารทั่วไป	ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9(บริหาร)	การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
31	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค		การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอมทอง		การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
32	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค		การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย		การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
33	นายช่างเครื่องกล	งานผลิต	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย		การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
34	นายช่างไฟฟ้า	งานผลิต	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ)		การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
35	พนักงานการเงินและบัญชี	งานจัดเก็บรายได้ 2	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ)		การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
36	พนักงานการเงินและบัญชี	งานจัดเก็บรายได้ 3	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ)		การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
37	พนักงานประปา	งานจัดเก็บรายได้ 3	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ)		การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

